

Báo cáo tham luận:

TRIỂN KHAI HĐĐT KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG THỜI GIAN QUA

Kính thưa các Quý LD và các Quý đại biểu tham dự Hội Nghị.

Từ năm 2022, ngành Thuế đã triển khai thành công hóa đơn điện tử và rất nhiều dịch vụ công trực tuyến khác, như: Hệ thống thuế điện tử (Etax, Etax Mobile), Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, Cổng dữ liệu thông tin về sàn thương mại điện tử; ... Đây là những bước thay đổi cơ bản số hóa dữ liệu quản lý thuế; đã góp phần hiện đại hóa, số hoá công tác quản lý thuế; tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, mà qua đó còn hiện thực hóa Chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ. Tiếp nối những thành công đó, ngành Thuế triển khai áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền, đây là hình thức hóa đơn có chi phí phát hành thấp và có nhiều tiện ích cho cả người bán và người mua và cho cả xã hội.

Từ năm 2023 đến nay, Thủ tướng đã có nhiều Công điện chỉ đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các ngành chức năng liên quan tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, đặc biệt là việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và gần đây nhất tại Công điện số 01/CĐ-TCT đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Theo đó, toàn ngành thuế tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả việc quản lý thu thuế, chống thất thu thuế và tiếp tục mở rộng triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, tiện lợi, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ, bảo vệ người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; khẩn trương triển khai rà soát, kiểm tra đồng bộ, toàn diện việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT, tiếp thị liên kết (affiliate marketing), cung cấp các sản phẩm nội dung thông tin số và nhận thu nhập từ hoạt động quảng cáo, cung cấp phần mềm...

Tính đến ngày 31/12/2024, toàn tỉnh có 1.463 DN, HKD (1.124 DN, 339 HKD) phát hành sử dụng 16.392.940 HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, bình quân 01 DN, HKD sử dụng bình quân 11.205 hóa đơn. Trong đó:

- 1.124 DN sử dụng 16.309.698 hóa đơn, bình quân 01 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn 14.510 hóa đơn;

- 339 HKD sử dụng 83.242 hóa đơn, bình quân 01 HKD sử dụng 246 hóa đơn.

Về mục tiêu và ý nghĩa của HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Với mục tiêu “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, trong những năm qua, thông qua việc hỗ trợ quyết toán thuế điện tử; kê khai, nộp thuế điện tử và triển khai HĐĐT trên toàn quốc, ngành Thuế quyết tâm thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, theo chủ trương của Đảng, định hướng của Chính phủ. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử đối với các ngành nghề đặc thù phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng, phải sử dụng hóa đơn thường xuyên, liên tục; mặc dù giá trị trên từng hóa đơn không đáng kể nhưng số lượng hóa đơn điện tử sử dụng trong ngày rất nhiều, thời điểm lập hóa đơn có thể là lúc nửa đêm, trong khi thực tế đòi hỏi phải nhanh chóng cung cấp hóa đơn cho khách hàng. Chính vì vậy, việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là nhu cầu của NNT, là yếu tố quan trọng để hoàn thành Chiến lược cải cách ngành thuế giai đoạn 2021-2030 và nhất là góp phần thành công đề án 06 của Chính phủ.

Việc bắt buộc phải xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng sẽ giúp đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Do đó, việc lập hóa đơn điện tử phải đáp ứng yêu cầu của người nộp thuế là chủ động, nhanh chóng và phải có mã của cơ quan thuế ngay khi hóa đơn được lập; chủ động trong việc xử lý sai sót phát sinh trên thiết bị của người nộp thuế, mà không mất thời gian chờ đợi như hình thức hóa đơn có mã thông thường.

Để đáp ứng từng bước hoàn thiện hệ thống hóa đơn điện tử, cũng như đáp ứng nhu cầu nêu trên, Ngành Thuế đã xây dựng giải pháp và chính thức vận hành Hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ cuối năm 2022. Theo đó, người nộp thuế đã sử dụng HĐĐT thì không phải trang bị thêm thiết bị để triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, nên không làm tăng thêm chi phí, không bắt buộc có chữ ký số khi tạo lập hóa đơn. HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền khắc phục hạn chế về độ trễ của HĐĐT thông thường nhằm phục vụ tốt hơn cho các hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng.

Lợi ích mang lại khi thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Việc thực hiện HĐĐT theo từng lần bán hàng không khác gì sử dụng HĐĐT thông thường, mà mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhiều phía, đó là:

1. Đối với DN, hộ KD sử dụng hóa đơn: Việc xuất HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo từng lần bán hàng, giúp doanh nghiệp cập nhật nhanh, chính xác doanh thu xuất bán theo từng thời điểm và kiểm soát lượng hàng tồn kho, tránh việc bị xử phạt vi phạm lĩnh vực thuế, hóa đơn. Lợi ích mà hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền mang lại là có thể trang bị nhiều máy tính tiền tại một địa điểm bán hàng để xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng và không bắt

buộc phải có chữ ký số của người bán mỗi lần xuất hóa đơn nhưng vẫn có giá trị pháp lý; có thể xuất HĐĐT ngay cho khách hàng bất kể ngoài giờ hay đêm khuya do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định như:

Việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, giúp DN chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường; có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định để xuất HĐĐT cho khách hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi và điểm quan trọng nữa là hỗ trợ người nộp thuế ghi nhận đầy đủ doanh thu, minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp.

2. Đối với DN mua hàng và người tiêu dùng (gọi chung là người mua hàng): việc lấy HĐĐT khi mua hàng giúp tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trong giao dịch thương mại; người mua có thể tham gia quay thưởng “Hóa đơn may mắn” để có cơ hội trúng thưởng. Đối với người mua hàng, khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

3. Đối với cơ quan quản lý nhà nước: đẩy mạnh được công tác chuyển đổi số; tăng cường quản lý và góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, vừa bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng về nguồn gốc, tiêu chuẩn và xuất xứ hàng hóa; góp phần chống tiêu cực, tham nhũng và chống buôn lậu.

Khó khăn, vướng mắc khi triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền

Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ 01/07/2022, khi bán hàng đều phải xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng. Người bán phải lưu trữ đầy đủ HĐĐT khi bán cho khách hàng kể cả khách hàng đó là cá nhân không kinh doanh, để bảo đảm có thể tra cứu khi có cơ quan thẩm quyền yêu cầu. Tuy nhiên, việc triển khai công tác này cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc, hầu hết DN, người nộp thuế còn nản nã, kéo dài thời gian không thực hiện xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng; **với lý do khó khăn về nhân lực, về thời gian xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng cho khách hàng, về chi phí lắp đặt thiết bị, chi phí phần mềm kết nối với cơ quan thuế và chi phí cho từng hóa đơn thay vì chỉ xuất một HĐĐT chung cuối ngày,...**

Tuy nhiên, Ngành Thuế luôn đồng hành, chia sẻ và đồng cảm với những băn khoăn, lo lắng của doanh nghiệp; nhất là những khó khăn của doanh nghiệp, khi phải thực hiện quy định việc xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng;

Khi DN, NNT nghĩ đến lợi ích chung của toàn bộ xã hội thì những chi phí

tăng thêm (nếu có là không đáng kể) hoàn toàn xác đáng; việc thực hiện chủ trương này không chỉ giúp số hóa quản lý bán hàng mà còn thể hiện sự tuân thủ quy định pháp luật của doanh nghiệp, đặc biệt là các yêu cầu về quản lý, sử dụng hóa đơn. Việc xuất HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo từng lần bán hàng giúp doanh nghiệp chủ động lưu trữ dữ liệu bán hàng, phục vụ quản lý kinh doanh, rút ngắn thời gian xuất hóa đơn cho người tiêu dùng khi cần. Đặc biệt, việc ứng dụng các giải pháp HĐĐT sẽ giúp các đơn vị chuyển đổi số, thay đổi công nghệ quản lý, quản trị, nâng cao giá trị thương hiệu.

Thời gian tới, Ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với mục tiêu tinh thần thượng tôn pháp luật, đòi hỏi mọi cá nhân, tổ chức khi hoạt động xã hội nói chung, hoạt động kinh doanh nói riêng đều phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, đặc biệt là triển khai hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số thì hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền là một xu thế mới, một giải pháp đơn giản, dễ thực hiện. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền mang đến những lợi ích cho người nộp thuế, người tiêu dùng là cá nhân, hộ kinh doanh và cả cơ quan thuế. Đây là một trong những mô hình chuyển đổi số doanh nghiệp, không chỉ giúp cơ quan thuế dễ quản lý mà còn giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế một cách đơn giản.

Trân trọng kính chào!

CỤC THUẾ AN GIANG